
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ 

วันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 

ผูมาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รองประธานคนที่ ๑ 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รองประธานคนที่ ๒ 
 ๓. อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร เลขาธิการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๕. อาจารย กาญจนนภา พงศพนรัตน วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กําธร ตันติวิทยาทันต ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดี 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๐. อาจารย นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๔. อาจารย ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๗. รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๘. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๒. รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๓. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๒๔. อาจารย รักชนก คชไกร ประธานสภาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร  
 ๒๕. รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 ๒๗. อาจารย พีรศุษม รอดอนันต ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒๘. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๒๙. ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ประธานสภาอาจารยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓๐. ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารยสถาบันโภชนาการ 
 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารยวิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๒. อาจารย ปรัชญา เตวิยะ ประธานสภาอาจารยวิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี ประธาน  

          /๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์.... 



 

 
 

๒ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๓. อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๔. อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๕. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๖. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลยัศาสนศึกษา 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๘. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๙. รองศาสตราจารย ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๑๐. รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๑. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วทิยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๑๒. อาจารย อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๑๓. รองศาสตราจารย วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช 
 ๑๔. อาจารย จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารยคณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๕. รองศาสตราจารย สุรชาติ ณ หนองคาย ประธานสภาอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๖. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารยวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท รองประธานสภาคณาจารยคนที่ ๒ ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ได
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

  ประธาน แจงวาสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 เลขาธิการแจงถึงเรื่องการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. วา ขณะนี้ ปอมท. อยูระหวางขั้นตอนการ

สัมภาษณบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีผูผานการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนรอบแรก สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล มีการสัมภาษณไปแลว ๑ 
สาขา คือ สาขาสังคมศาสตร เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ สําหรับสาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร จะสัมภาษณในวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  หลังจากนั้นจะเขาท่ีประชุม ปอมท. เพ่ือลงมติรับรองในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๓ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีสมาชิก

มาประชุม จํานวน ๓๓ คน ไมมาประชุม ๑๕ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๖๘.๗๕ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

          /๑.๔ พิธีพระราชทาน .... 



 

 
 

๓ 

๑.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 
  เลขาธิการแจงวา มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ประธานไดมอบหมายให เลขาธิการฯ เปนผูเขาประชุมแทน สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
  ขณะนี้ฝายเลขานุการสภาคณาจารยไดจัดทําแผนผังท่ีนั่งเสร็จแลวทั้งรอบเชาและรอบบาย รวมทั้ง

ประสานงานกับฝายที่เก่ียวของ สําหรับการประสานงานในสวนของสมาชิกท่ีเปนอาจารยสักขีพยาน ไดสงการดเชิญ บัตรสีขาวคาด
แดงสําหรับติดหนาอก คูปองอาหาร แผนผังลงทะเบียน ไปใหทางไปรษณียมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

 เลขาธิการไดย้ําถึงแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรถรับ-สง เพ่ือใหอาจารยสักขีพยานทุก
ทานรับทราบและปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้  

  ๑) ขอความกรุณาอาจารยสักขีพยานลงทะเบียน และรับบัตรหมายเลขที่นั่ง ณ บริเวณประตูทางขึ้น
ดานหนาฝงแมน้ําเจาพระยา (ฝงตะวันออก) ตามแผนที่ท่ีแนบมาพรอมนี้ โดยผูท่ีจะเขารวมพิธีฯ ในภาคเชา ขอใหมาลงทะเบียน
เวลา ๐๖.๓๐ น. และเขานั่งประจําท่ีภายในหองเจาพระยา ชั้น ๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สําหรับผูท่ีจะเขารวมพิธีฯ ในภาคบาย ขอใหมา
ลงทะเบียน และรับบัตรหมายเลขที่นั่งในเวลา ๑๑.๕๐ น. และเขานั่งประจําท่ีภายในหองเจาพระยา ชั้น ๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.   
   ๒)  ขอความกรุณาทุกทานผานประตูตรวจวัตถุโลหะ (gate way) และตรวจอุณหภูมิของรางกาย 
    ๓)  ขอความกรุณาอยานําเครื่องโทรศัพทมือถือ เพจเจอร กลองถายรูป กลองถายวิดีทัศน กุญแจบาน 
และกุญแจรถยนตหรือวัตถุท่ีเปนโลหะ ติดตัวเขาไปในบริเวณเขตพิธี โดยขอใหฝากไวท่ีคณะกรรมการฝายถวายอารักขาฯและ
รักษาความปลอดภัย ท่ีบริเวณจุดลงทะเบียน  
   ๔) ขอความกรุณาแตงกายชุดปกติขาว และสวมทับดวยครุยวิทยฐานะ     

  ๕) ขอความกรุณานําบัตรเชิญไปดวย 
  ๖) ขอความกรุณานําคูปองอาหารไปดวย เนื่องจากไมมีคูปองสํารอง 
  ๗)  จะมีรถตูรับ-สง อาจารยสักขีพยาน ๒ จุด ดังนี้ 
    ๗.๑) รถออกเวลา ๐๕.๐๐ น. หนาอาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

จํานวน  ๑ คัน 
    ๗.๒) รถออกเวลา ๐๕.๐๐ น. หนาโรงเรียนพยาบาลและอาคารปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน ๑ คัน 
   ๘) มีพิธีเชิญตราสัญลักษณ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. 
  ๙) ท่ีนั่งรอบเชา และรอบบายไมเหมือนกัน เนื่องจากผูเขารับรางวัลจะถูกจัดใหนั่งในลําดับตนๆ และท้ัง

สองรอบมจํีานวนผูเขารับรางวัลไมเทากัน 

   ๑๐) ขอใหไปถึงภายในเวลาที่กําหนด 
   ๑๑) กอนลงทะเบียน ขอใหเปดโทรศัพทเพ่ือความสะดวกในการติดตอประสานงาน  
  ๑๒) หลังจากลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งแลว ขอใหขึ้นไปรับประทานอาหารเชาท่ีชั้น ๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ประธานแจงวา รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... ไดผานความเห็นชอบ

จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียบรอยแลว  นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนาม และมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๖ เรื่องที่ประธานฯ ไดดําเนินการไปแลว 
 ๑) ทําหนังสือถึงคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และคณบดีคณะสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร เพ่ือขอความอนุเคราะหดานสถานที่ และการอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับการสัมภาษณบุคลากรและผูไดรับ
การเสนอชื่อในสวนงาน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 

          /๒) ทําหนังสือ .... 



 

 
 

๔ 

 ๒) ทําหนังสือถึงผูอํานวยการศูนยบริหารสินทรัพย เพ่ือขออนุญาตใหเจาหนาท่ีของสภาคณาจารยเขาไป
แจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๗ ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยสวนงาน  
 ๑) คณะสาธารณสุขศาสตรไดดําเนินการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร เรียบรอย

แลว ผูไดรับการเลือกตั้งเปนประธานฯ ไดแก รองศาสตราจารย สุรชาติ ณ หนองคาย 
 ๒) คณะทันตแพทยศาสตร ไดดําเนินการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยคณะทันตแพทยศาสตรเรียบรอย

แลว ผูไดรับการเลือกตั้งเปนประธานฯ ไดแก อาจารย พีรศุษม รอดอนันต ตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนตนไป 
    ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๘ การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจงวาไดรับมอบหมายจากประธานสภาคณาจารยใหเปนผูแทนเขารวมประชุมการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ หองประชุม ๕๑๕ สํานักงานอธิการบดี 
สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคือ เปนการเตรียมการแบงหัวขอทํารางแผนยุทธศาสตรแตละดาน โดยมอบหมายใหกรรมการที่มี
ประสบการณ ในการทําแผนยุทธศาสตรฉบับที่แลวรับไปพิจารณา และนัดประชุมครั้งตอไปในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

                         ๑.๙  การแสดงความยินดี 
                                 ท่ีประชุมแสดงความยินดีกับ อาจารย เอกราช เกตวัลห ท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  
                     ที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การทูลเกลาฯ ถวายรางวัลอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๕ แด ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
  ประธานชี้แจงวา ตามที่สภาคณาจารยมีมติทูลเกลาฯ ถวายรางวัลอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย 
ประจําป ๒๕๕๕ แด ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี นั้น  เพ่ือเปนการเตรียมการใน
เบ้ืองตน จึงขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะทํางานในสวนของสภาคณาจารย กอนที่จะเปนกรรมการรวมกับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ เชน การจัดทําโลรางวัล การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เปนตน 
 มติที่ประชุม มอบมายใหคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร คณะกรรมการฝาย
ประชาสัมพันธ รับไปดําเนินการ ท้ังนี้ขอใหฝายเลขานุการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวกับการจัดพิธีการของมหาวิทยาลัย และ
ขอใหสมาชิกแจงชื่อเพ่ือเปนคณะทํางานเพ่ิมเติมไดท่ีฝายเลขานุการ 
 

 ๓.๒ การจัดสัมมนาจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
  ท่ีประชุมไดพิจารณาโครงการสัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณอาจารยในศตวรรษที่ ๒๑” ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม แลวมีมติใหปรับแกกําหนดการในสวนของหัวขอยอยและวิทยากร ท้ังนี้เพ่ือใหมีความกระชับและเหมาะสมกับ
เวลา สรุปไดดังนี้ 

          /กําหนดการ .... 



 

 
 

๕ 

กําหนดการ โครงการสัมมนาเรื่อง “จรรยาบรรณอาจารยในศตวรรษที่ ๒๑” 
วันศุกรท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ณ หองประชุม ๓๒๒ อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๐๘.๑๕-๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. พิธีเปด 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารยในทางศาสนา” อภิปราย ซักถาม และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดย ศาสตราจารย ดร. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารยในมหาวิทยาลัย หรือ 
กรณีศึกษา: ปญหาจริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา” อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดย รองศาสตราจารย ดร.วริยา ชนิวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
หมายเหต ุหัวขออาจปรับเปลี่ยนตามความเห็นของวิทยากร 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. การเสวนาวิชาการเรื่อง “มุมมองของผูบริหารเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารยในมหาวิทยาลัย” 

อภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาตราจารย นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) 

๑๕.๓๐ น.  พิธีปด 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายใหกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากรรับ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือปรับแกกําหนดการสัมมนาตอไป 
 

 ๓.๓ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๓.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท ประธานคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 

แจงวา ไดเขาพบรองอธิการบดี  ศาสตราจารยสุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ  เม่ือวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพ่ือปรึกษาหารือเรื่อง
ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (PA) การออกประกาศฯ ท่ีเก่ียวของ และใหขอมูลในสวนที่สภาคณาจารยได
ดําเนินการมาทั้งหมด ๒ ป พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ๓ ประเด็น คือ 

  ๑) ตามประกาศฯ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยมหิดลยังไมไดดําเนินการ เสนอใหกองทรัพยากรบุคคลและกองกฎหมายรีบดําเนินการออกขอบังคับ
โดยเร็ว เพ่ือจะไดมีขอบังคับออกมารองรับ 

  ๒) ปญหาในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๒ หมวด ๒ “สวนงานโดยความเห็นชอบของกรรมการประจําสวนงาน อาจกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับลักษณะและภาระงานของสวนงานเปนการเฉพาะเพิ่มเติม จากที่กําหนดไวในประกาศนี้ได โดยใหสวนงาน

          /ประกาศหลักเกณฑ ์.... 



 

 
 

๖ 

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบลวงหนากอนรอบการประเมิน” 
ซึ่งเห็นวาหลักเกณฑในขอ ๒ วรรค ๒ เปนการใหอํานาจกรรมการประจําสวนงานแทรกแซงการทําขอตกลงการปฏิบัติงานระหวาง 
ผูประเมิน และผูไดรับการประเมิน 

  ๓) ความชัดเจนเกี่ยวกับตําแหนงผูชวยคณบดี เปนตําแหนงผูบริหารหรือไม  ซึ่งจะมีผลตอการ
ประเมินและคาตอบแทนตําแหนง 

  รองอธิการบดีรับขอเสนอแนะดังกลาวเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
            ๓.๓.๒ คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร  
 รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและ
บุคลากร ไดชี้แจงแลวในระเบียบวาระที่ ๓.๑ และ ๓.๒ 
                        ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๓.๓ คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย  
   รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย แจงวา   

ไมมีการประชุม 
                       ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓.๔ คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

  ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร ประธานคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม 
 ที่ประชุม รบัทราบ 
                    ๓.๓.๕ คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน  
  ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ประธานคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
ชี้แจงวา คณะกรรมการฯ ได จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใหฝายเลขานุการสภาคณาจารย นําไปใสในตูรับจดหมายของผูพักอาศัย โดยมีคําถามเก่ียวกับประเด็น
ดังตอไปนี้ 
  ๑) ขอมูลโดยทั่วไป ระดับความพึงพอใจ ๐-๕ 
 ๒) คณะกรรมการบริหารคอนโดฯ ของมหาวิทยาลัย การเปดโอกาสใหผูพักอาศัยมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัย 

 ๓) ระบบการจัดหองพักอาศัยใหกับผูที่ประสงคจะขอเขาพักอาศัย การจัดหองพักอาศัยใหผู
ประสงคจะเขาพักอาศัยตามลําดับกอนหลัง และใหขอมูลเก่ียวกับการเขาพักอาศัย ไดรวดเร็ว และถูกตอง  
 ๔) การจัดหองพัก สําหรับผูพักอาศัย (กรณีพักรวม) การจัดผูพักอาศัยที่มีสถานภาพ
เหมาะสมใหเขาพักอาศัยในหองเดียวกัน 
 ๕) ความเหมาะสมของหองพักอาศัย และอุปกรณ สภาพหองพักอาศัยมีความสะอาด 
ปลอดภัย  อุปกรณอํานวยความสะดวกในหองพักอาศัยมีคุณภาพ สามารถใชงานไดดี  
 ๖) การจัดเก็บคาสาธารนูปโภคมีความเปนธรรม ความถูกตองจํานวนเงินที่เรียกเก็บ กับ
ปริมาณที่ใช (คาน้ํา คาไฟ TV  internet โทรศัพท )  

 ๗) คุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ ความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ ความเพียงพอของการ
ใหบริการ  การใหบริการซอมบํารุงหองพักอาศัยและอุปกรณภายในหองมีความรวดเร็วและซอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          /๘) การมีระบบ .... 



 

 
 

๗ 

 ๘) การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบปองกัน
อัคคีภัย ประตูทางเขา-ออก ระบบไฟสองสวาง กลองวงจรปด  
 ๙) การดูแลรักษาพื้นที่สวนกลาง ส่ิงแวดลอมภายนอก และการกําจัดขยะมูลฝอย มี
คุณภาพ  ความเพียงพอ ความสะอาด ความปลอดภัย รวมถึงลิฟท บันได สนามหญา ตนไม หองสวนกลาง  
 ๑๐) อัตราคาเชาหองพักมีความเหมาะสมและเปนธรรม 

 ๑๑) ขอเสนอแนะอื่นๆ 

 ซึ่งฝายเลขานุการกําหนดเก็บแบบสอบถามในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขณะนี้มีผูตอบ
แบบสอบถามกลับมา จํานวน ๑๐๐ ฉบับ ท้ังนี้จะไดดําเนินการประมวลผล และวิเคราะหเพ่ือนํามาเสนอในการประชุมสภา
คณาจารยครั้งตอไป 

 มีผูพักอาศัยบางทานแจงวาไมไดรับแบบสํารวจฯ ฝายเลขานุการจะไดจัดทําเพ่ิมเติม โดยฝาก
อาจารย นลิน อารียา และผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล เพ่ือดําเนินการตอไป 

                         ที่ประชุม รับทราบ 
๓.๓.๖ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ   
  รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี ประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา มีการ

ประชุมคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพ่ือนําเสนอแผนการดําเนินงานของฝายประชาสัมพันธ สรุป
ไดดังนี้ 

   ๑) จัดทําจดหมายขาวสภาคณาจารยเดือนละ 1 ฉบับ และประชาสัมพันธสภาคณาจารยทาง
เว็บไซตสภาคณาจารย ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั้งเผยแพรกิจกรรมตางๆ ของสภาคณาจารยทางเว็บไซตดังกลาว  
  ๒) ขออนุมัติในหลักการเก่ียวกับการสรางเครือขายความสัมพันธกับสภาคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยตางๆ หรือหนวยงานที่ชื่ออ่ืนแตภารกิจเดียวกันในอาเซียน โดยในเบื้องตน อาจดําเนินการศึกษาขอมูลของหนวยงาน
สภาคณาจารย วิเคราะห ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทาง internet และอาจสรางความสัมพันธในลักษณะการศึกษา
ดูงานทั่วไป เปนอีกชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธกิจการของสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษา 
และคณาจารยในอาเซียนมีขอมูลท้ังดานการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  และอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยอยางถูกตอง 
  ๓) ขออนุมัติในหลักการเก่ียวกับการเขาศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย” เพ่ือเปนการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอกรูจักสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลมากขึ้น 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการท้ังสองโครงการ และใหนําเสนอโครงการในการประชุมครั้งตอไป 

๓.๓.๗ คณะกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน   
  อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ประธานคณะกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน ลาประชุม 

 ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๓.๘ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลาประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๓.๙ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ สรุปสาระสําคัญจากการ
ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม และชี้แจงเพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้ 

 ๑) การสงเอกสารเพ่ือเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในสัปดาหท่ี ๑-๓ จะไดรับการพิจารณาใน
การประชุมรอบนั้นทั้งหมด (จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกวันศุกรท่ี ๔ ของเดือน) 

          /๒) ผลงานทาง .... 



 

 
 

๘ 

 ๒) ผลงานทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปน Corresponding Author จะไดรับการ
นับเทียบเทาผลงานวิจัย ๑ ชิ้น 
   ๓) ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ไดมีการประชุมพิจารณา
ประเด็นตางๆ ดังนี้ 
         ๓.๑) พนักงานมหาวิทยาลัย เดิมกําหนดใหสงผลงานวิจัยหลัก ๕๐ เปอรเซ็นต มีการ
พิจารณาวาจะสามารถลดเปอรเซ็นตลงไดหรือไม เนื่องจากงานวิจัยบางชิ้นมีผูรวมวิจัยหลายคน ทําใหยากที่จะไดเปอรเซ็นตสูงถึง 
๕๐ เปอรเซ็นต แตหากเปนผูวิจัยหลัก คือมีเปอรเซ็นตสูงท่ีสุดในงานวิจัยฉบับนั้นซึ่งอาจไมถึง ๕๐ เปอรเซ็นต จะนับเปนงานวิจัย
หลักไดหรือไม ประเด็นนี้ยังไมมีขอยุติ จะมีการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
        ๓.๒) นักวิจัยที่เขามาทํางานในมหาวิทยาลัยมหิดล มี career path จากนักวิจัยระดับ ๑, ๒, ๓, 
๔ ซึ่งคลายกับการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย คือตองมีผลงานประกอบการเสนอขอตําแหนงนักวิจัยระดับตางๆ ดังกลาว 
โดยระดับที่  ๑ เทียบเทาอาจารย และระดับที่ ๔ เทียบเทาศาสตราจารย ดวยวิธีการนี้ หากสวนงานประสงคจะรับอาจารยแตไมมี
ตาํแหนงอาจารยรองรับ จะรับพนักงานเขามาเปนนักวิจัยกอนแลวปรับเปลี่ยนเปนอาจารยภายหลังได 
 ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓.๑๐ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
            รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ลาประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓.๑๑ คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 
    อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล ลาประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓.๑๒ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
     ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารจัดการ

ระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓.๑๓ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
     ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวาไมมีการประชุม แตมีการจัดประชุมเรื่องการปองกันน้ําฝงตะวันตก สาระสําคัญ คือ  
ท่ีประชุมไดแบงการทํางานเปน ๖ ศูนย ดังนี้ 

    ๑) ศูนยขอมูลและสื่อสาร 
   ๒) ศูนยรับบริจาคและศูนยผูประสบภัย 
   ๓) ศูนยพักพิง 
   ๔) ศูนยลอจิสติกส 
   ๕) ศูนยการแพทยและพยาบาล 
   ๖) ศูนยอาสาสมัคร 
        โดยทั้ง ๖ ศูนยจะเริ่มดําเนินการเมื่อน้ํามาถึงจังหวัดนครสวรรค และเขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 นอกจากนี้ไดรับการรองเรียนอยางไมเปนทางการวา รถรับสงบุคลากรทั้งสายศิริราช และสาย
นครปฐมขัดของบอย มีจํานวนสายละ ๑ คัน และรถมีขนาดเล็ก ทําใหไมเพียงพอกับความตองการของบุคลากรและนักศึกษา 
ในชวงเลิกงานผูใชบริการแนนมาก ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการจัดหารถ หากมีความคืบหนาจะแจงให
ทราบตอไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 

          /๓.๓.๑๔ คณะกรรมการ .... 



 

 
 

๙ 

๓.๓.๑๔ คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 
     อาจารย บุญมี พวงเพชร ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง

ความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ลาประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓.๑๕ คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
   ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการมาตรฐาน
รานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี ไดเสนอประเด็นตางๆ เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา สรุปไดดังนี้ 
  ๑) ผูประกอบการรานคาในสํานักงานอธิการบดีสวนหนึ่งท่ียายไปจําหนาย ณ โรงอาหารของ

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหขอมูลวา จากเดิมเคยเสียคาเชาเดือนละ ๕๐๐ บาท ตองเสียคาเชาเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
และคาใชจายอ่ืนๆ รวมทั้งหมดประมาณ เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยตองขายในราคาเดิม  ซึ่งหากประสบปญหาขาดทุนรานคาอาจ
ปรับปริมาณใหนอยลง หรือปรับราคาใหสูงขึ้น รวมทั้งพ้ืนที่ใชสอยโตะและเกาอ้ีนั่งรับประทานอาหารมีนอยกวาท่ีสํานักงาน
อธิการบดี 

  ๒) ถนนดานหลังอาคารศูนยการเรียนรูดานที่ติดกับคลอง บริเวณดานหนาบัณฑิตวิทยาลัย มี
กลิ่นขยะและกลิ่นอาหาร พ้ืนผิวจราจรไมสะอาด และ มีรถสงของผานเขาออก และจอดรถสงของ มีรถของอาจารย บุคคลากร และ
รถรางสายชั่วคราวเขาไปจอด มีจักรยานและนักศึกษาจํานวนมาก  ควารพิจารณาจัดภูมิทัศนใหสงางามและเหมาะสม 

  ๓) การติดตอพานักศึกษาที่เจ็บปวย ไปพบแพทยท่ีศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกคอนขางลําบาก 
       ๔) การจัดงาน event ท่ีมีการจัดบูทขายสินคา และการถายทําภาพยนต ท่ีศูนยการเรียนรู

บรรยากาศเหมือนหางสรรพสินคา นักศึกษาใหความสนใจมาก ควรพิจารณาจัดในวันหยุดเพ่ือลดจํานวนรถที่เขามาจอดที่บริเวณ
อาคารศูนยการเรียนรู  และไมรบกวนความสนใจในการเขาเรียนของนักศึกษา 

  ๕) มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง เม่ือมีการปรับเปลี่ยนขอปฎิบัติท่ีกระทบ
ตอบุคลากรและนักศึกษาในวงกวาง เชนการปรบัเปลี่ยนเสนทางเดินรถในวันซอมยอยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  ๖) ปญหาที่จอดรถของสวนงานตางๆ พบวา แตละสวนงานใชสิทธ์ิท่ีจอดรถสําหรับบุคลากร
เฉพาะสวนงานของตน และบางคนมีรถหลายคันไดนํามาจอดไวท่ีสวนงาน ควรมีการเอ้ือเฟอ และแบงปนที่จอดรถใหบุคลากรสวน
งานอ่ืนๆ และสวนรวมบาง 

  สมาชิกใหความเห็นดังนี้ 
  ๑)  กรณีนักศึกษาปวย จะมีรถฉุกเฉินของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกใหบริการ สามารถ

สอบถามขอมูลไดท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดลอม 
  ๒) ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช แจงวาคณะกรรมการมาตรฐานรานคาและ

โรงอาหารชุดชุดปจจุบัน มีหนาท่ีดูแลเฉพาะโรงอาหารที่ศูนยการเรียนรูเทานั้น การดูแลโรงอาหารของสวนงานอยูนอกอํานาจหนาท่ี 
สําหรับรานอาหารที่ศูนยการเรียนรู คณะกรรมการฯ มีนโยบายกําหนดใหทุกรานตองมีรายการอาหารอยางนอย ๑ รายการ ท่ีมี
ราคา ๑๕ บาท เพ่ือใหนักศึกษาที่มีความจําเปนเลือกรับประทานได กรรมการชุดนี้นอกจากมีผูแทนของสภาคณาจารยซึ่งถือวาเปน
ตัวแทนของคณาจารย ยังมีผูแทนจากสโมสรนักศึกษา  และสภานักศึกษารวมเปนกรรมการดวย 
 มติที่ประชุม ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห และผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช รับ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ ราง โครงการสภาคณาจารย รัก หวงใย ใสใจสุขภาพ 

  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช เสนอโครงการออกกําลังกาย “สภาคณาจารยรัก หวงใย 
ใสใจสุขภาพ” เปนโครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือใหสมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง โดยจะมีการทดสอบสมรรถภาพรางกายกอน
ทํากิจกรรม และประเมินผลหลังจบโครงการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

          /ที่ประชุมได้ .... 



 

 
 

๑๐ 

  ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) ความถี่ในการออกกําลังกายกอนประชุมสภาคณาจารย ๑๐ นาที และหลังเลิกประชุมสภาคณาจารย  
๑ ชั่วโมง เดือนละ ๑ ครั้ง นอยเกินไป ไมไดสงผลตอสุขภาพ 

  ๒) เสนอใหจัดกิจกรรมอื่นๆ กอนการประชุม โดยไมตองใชพ้ืนที่ เชน การใหเทคนิค และความรูดาน
ตางๆ เชน การปองกันภาวะสมองเสื่อม การออกกําลังกายใบหนาเพ่ือลดความเหี่ยวยน การนั่งสมาธิสงบจิตใจ การสวดมนต การ
ลดความเครียดความลาจากการทํางาน การบริหารสายตา ซึ่งสามารถนําไปฝกทําท่ีบาน และแนะนําผูอ่ืนได 
  ๓) การจัดใหมีอาหารวางหลังจากออกกําลังกายไมสอดคลองกับการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   
  มติที่ประชุม ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช รับขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือปรับรูปแบบ
ของโครงการตอไป 
 

ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ การแกไขขอบังคับที่เกี่ยวของกับประธานสภาอาจารยของสวนงาน 
 ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข เสนอใหมีการแกไขขอบังคับที่เก่ียวของกับประธานสภาอาจารยของ
สวนงาน ๒ ประเด็นคือ 

 ๑) ประธานสภาอาจารย ควรเปนกรรมการประจําสวนงานโดยตําแหนง 
 ๒) ประธานสภาอาจารย ควรเปนกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา 
 สมาชิกใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑) ควรศึกษาระเบียบ/ประกาศของสภาอาจารยแตละสวนงานกอน เนื่องจากมีรายละเอียดที่แตกตาง
กัน เชน บางสวนงานมีการเลือกตั้งกรรมการประจําสวนงานจากอาจารยประจํากอนแลวจึงเลือกประธานสภาอาจารยจากกรรมการ
ประจําสวนงานที่ไดรับการเลือกตั้งนั้น 
 ๒) ควรกําหนดบทบาทหนาท่ีของประธานสภาอาจารยประจําสวนงานใหชัดเจน 

 มติที่ประชุม   
 ๑) เสนอใหผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข เสนอเรื่องนี้เขาวาระการประชุมสภาคณาจารยครั้งตอไป 
 ๒) เสนอใหประธานสภาอาจารยสวนงานสงขอมูล ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ วาดวยสภาอาจารย

สวนงาน ใหคณะกรรมการฝายกิจารบริหารและธรรมาภิบาลศึกษาขอมูลกอน 
 

   ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 

 ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม                  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


